



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๓๒

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน สรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามที่ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้กำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน และให้มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: MOIT๑๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้นำผลรายงานขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนนั้น

งานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่า ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร โรงพยาบาลศรีรัตนะ และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบรวมทั้ง มาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ขอสรุปผลการกำกับ ติดตาม พอสังเขป ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่

บุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ถือปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ไม่มีการเรียไร ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้อวยพรปีใหม่โดยใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

คณะกรรมการการเงินและบัญชีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการ เรื่องการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบีงค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบัติตามมาตรการ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบีงค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว

๒/๕.มาตรการแนวทาง...

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบประกาศที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่มีกองทุนสวัสดิการภายในโรงพยาบาล จึงไม่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการในเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต่อไป



(นางสาวจินตนา เทียนทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯ ต่อไป



(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เห็นชอบและอนุมัติ



(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ